

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดทำแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap)
ของพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ	หลักสูตรที่ต้องได้รับการฝึกอบรม	การดำเนินการ
๑	นายไพรัช พยาบาล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	นักบริหารงานท้องถิ่น(กลาง)	หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น	
๒	นายสมชาย ทองคำชุม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น)	หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น	
๓	นายศักดิ์ดา รัตนบุรี	หัวหน้าสำนักงานปลัด	นักบริหารงานทั่วไป(ต้น)	หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป	✓
๔	นางมณฑา พยาบาล	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	นักบริหารงานทั่วไป(ต้น)	หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป	
๕	น.ส.สิริภรณ์ ละอองทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นักบริหารงานทั่วไป(ต้น)	หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป	
๖	นายชินโรส ประสมพิทยเจริญศิริ	นิติกร	ชำนาญการ	หลักสูตรนิติกร	
๗	นางสาววรรณมา จงอักษร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข	
๘	นายสมัชชา นนทนาพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๙	นายสุรเดช รัตนบุรี	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป	
๑๐	นางสาวอาทิตยา จันทร์เสม	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล	
๑๑	นางกัตติกา รัตนบรรเทิง	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน	
๑๒	นายสถิตย์ บุญโสภา	นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ	หลักสูตรนักวิชาการเกษตร	
๑๓	สิปปเอกอนันท์ สมัยแก้ว	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ปฏิบัติงาน	หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันฯ	

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ	หลักสูตรที่ตนเองได้รับการฝึกอบรม	การดำเนินการ
๑๔	นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	นักบริหารงานการคลัง(ต้น)	หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง	
๑๕	นางสาวสุภาพร รัตนเดช	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	นักบริหารงานการคลัง(ต้น)	หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง	
๑๖	นายอัครา อมรเดโช	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติการ	หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้	
๑๗	น.ส.ภัทมวรรณ ถาวร	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี	✓
๑๘	นางเพ็ญจิตร์ ชูดำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๙	นายของอาจ ไหมละเอียด	ผู้อำนวยการกองช่าง	นักบริหารงานช่าง(ต้น)	หลักสูตรนักบริหารงานช่าง	
๒๐	นายฉัตรนิรินทร์ ชรัญเมือง	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า	
๒๑	จ.อ.อำนาจ นาคเกลี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๒	นายเรวัตร์ รัตนบุรี	นายช่างโยธา		หลักสูตรนายช่างโยธา	
๒๓	นางอรเพ็ญ อักษรนำ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักบริหารงานศึกษา(ต้น)	หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา	
๒๔	นายชัยนัฐ ใจทอง	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	หลักสูตรนักวิชาการศึกษา	
๒๕	นางสาวกนกวรรณ ทุมมัน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๖	นางสาวทัศนีย์ เกลี้ยงมณี	ครู	คศ.๑	หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ	
๒๗	นางวิไลลักษณ์ แซ่เป้า	ครู	คศ.๑	หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ	
๒๘	นางศรทิพย์ รัตนบุรี	ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ	